



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ อ.ก.พ. กรม  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่ง  
ระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป กรณีเกษียณอายุ  
และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  
โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล  
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ  
ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นายสาคร ศรีเครือดำ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน
๒.	นางสุกัญญา สายแสงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลา  
ดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใด  
จะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนพดล พิษณวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๑	นายสาคร ศรีเครือดำ	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</u> <u>โรงพยาบาลปราสาท</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน</u> <u>งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน</u>		<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</u> <u>โรงพยาบาลปราสาท</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน</u> <u>งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน</u>			
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๕๐๒	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๕๐๒๕๐	เลื่อนระดับ	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน					
		เรื่องที่ ๑ “การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง ในชุมชน : กรณีศึกษา”					๑๐๐ %
		เรื่องที่ ๒ “การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและมีภาวะอ่อนแรงซีกซ้าย ในชุมชน : กรณีศึกษา”					๑๐๐ %
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self Isolation) โรงพยาบาลปราสาท”					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					
๒	นางสุกัญญา สายแสงจันทร์	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</u> <u>โรงพยาบาลปราสาท</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ</u>		<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์</u> <u>โรงพยาบาลปราสาท</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด</u>			
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๕๓๙	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๕๓๕๑๘	เลื่อนระดับ	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน					
		เรื่องที่ ๑ “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกต่อเอว : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท”					๑๐๐ %
		เรื่องที่ ๒ “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้องที่มีภาวะตับอักเสบ : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท”					๑๐๐ %
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด (แผลผ่าตัดสะอาก)					
		กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลปราสาท”					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					